



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐฟินแลนด์

- ฟินแลนด์เข้าร่วม NATO อย่างเป็นทางการ

๒. สหรัฐอเมริกา

- ทรมัปป์เผชิญคดีอาญา ๓๔ ข้อหา

๑. ฟินแลนด์เข้าร่วม NATO อย่างเป็นทางการ

ฟินแลนด์ได้เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) อย่างเป็นทางการ ทำให้ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกแห่งนี้ (ประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) กลายเป็นสมาชิกลำดับที่ ๓๑ ของพันธมิตรทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นาย Jens Stoltenberg เลขาธิการองค์การ NATO ได้แถลงถึงการเข้าร่วมดังกล่าวพร้อมกับประธานาธิบดี Sauli Niinisto ของฟินแลนด์ ณ สำนักงานใหญ่ของ NATO ในกรุงบรัสเซลส์ โดยได้กล่าวว่า "นับจากวันนี้ ๓๑ ฟินจะปลิวไสวไปพร้อมกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเรา การเข้าร่วม NATO เป็นสิ่งที่ดีสำหรับฟินแลนด์ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับความมั่นคงของกลุ่มประเทศนอร์ดิก และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ NATO โดยรวม"

เหตุการณ์นี้ถือเป็นการสิ้นสุดทศวรรษแห่งการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของฟินแลนด์ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียประมาณ ๑,๓๐๐ กิโลเมตร โดยฟินแลนด์เปลี่ยนนโยบายเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซีย และสมัครเป็นสมาชิก NATO เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมกับสวีเดนซึ่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรดังกล่าว ทำให้พรมแดนของรัสเซียที่ติดกับ NATO เมื่อรวมกับพรมแดนของฟินแลนด์แล้ว จะมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย คัดค้านการขยายตัวของ NATO มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยโฆษกของประธานาธิบดีปูติน กล่าวว่า รัสเซียจะถูกบีบให้ดำเนินการในสิ่งที่เรียกว่ามาตรการตอบโต้ เพื่อรับประกันความมั่นคงของรัสเซียเอง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในตอนนี้คือ เมื่อสวีเดนเข้าร่วม NATO ตุรกีและฮังการีจะคัดค้านการเข้าร่วมของสวีเดนหรือไม่

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230405_04/

๒. ทรัมป์เผชิญคดีอาญา ๓๔ ข้อหา

อัยการได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ปกปิดข้อมูลในระหว่างการหาเสียงที่ทำให้เขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยอัยการได้ตั้งข้อหาคดีอาญาต่อเขาเป็นจำนวน ๓๔ ข้อหา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นายทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

ทั้งนี้ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เข้ามาอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศาลในเมืองแมนฮัตตัน โดยอัยการได้มีการสอบสวนเรื่องการจ่ายเงินให้กับดารานางฟ้าผู้ใหญ่ ในช่วงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในปี ๒๕๕๙ และยังคงสนใจในเรื่องการจ่ายเงินให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งบอกเธอว่ามีความสัมพันธ์กับนายทรัมป์เช่นกัน โดยอัยการกล่าวว่า นายทรัมป์ "ปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจแล้วขี้เล้าด้วยเจตนาทุจริต"

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้นำการสอบสวนต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนายทรัมป์และผู้สนับสนุนของเขา

แต่นาย Alvin Bragg ซึ่งเป็นอัยการเขต กล่าวว่า เขาจะไม่ "ทำให้" พฤติกรรมอาชญากรรมร้ายแรงกลายเป็นเรื่องเป็นปกติ โดยกล่าวว่า "ทุกวันนี้เรายึดมั่นในความรับผิดชอบที่มั่นคงของเราเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ไม่มีเงินและอำนาจใด ๆ ที่จะสั่นคลอนหลักการที่มั่นคงของกฎหมายสหรัฐอเมริกา"

หลังจากนั้น นายทรัมป์ ได้กลับไปยังบ้านในรัฐฟลอริดาเพื่อต่อสู้คดีต่อหน้าผู้สนับสนุนของเขา โดยกล่าวว่า "ผมไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในอเมริกา ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เลย"

นายทรัมป์ได้ประกาศว่า เขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในสมัยหน้า
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวจะถูกพิจารณาในชั้นศาลอีกครั้งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230405_17/

นางณัฐสุมน สมสมาน
นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๗ เมษายน ๒๕๖๖